

Số: /BC-UBND

Y Tịch, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám năm 2023 HĐND xã Y Tịch khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Báo cáo tại kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Y Tịch khóa XX, kỳ họp thứ tám

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, UBND xã đã chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND xã, Ban thường trực UBMTTQVN xã tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám năm 2023 HĐND xã Y Tịch khóa XX (Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 15/01/2024). UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Về lĩnh vực thủy lợi

* Ý kiến của ông Lương Văn Vũ – cử tri thôn Thạch Lương

Thôn Trung Tâm tiếp giáp thôn Thạch Lương, có một đập nước cùng cung cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng của 2 thôn đó là đập Nà Tàng, tuy nhiên cửa thoát nước của đập Nà Tàng rất nhỏ, mùa mưa thoát nước chậm ngày ngập úng cục bộ, còn mùa khô thì lấy nước cũng rất khó khăn, đề nghị cấp trên xem xét có hướng tu sửa để không bị ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân, đặc biệt là vụ thuốc lá tới này.

Trả lời: Trên địa bàn xã có một số đập cung cấp nước tưới, cầu dân sinh với lưu lượng thoát nước nhỏ không đảm bảo thoát nước khi xảy ra cục bộ mưa lớn như Đập Nà Tàng thôn Thạch Lương, Cầu Góc Hương thôn Nam Lân 2 và một số vị trí thường xuyên ngập úng khác trên địa bàn xã khi xảy ra cục bộ mưa lớn. Đối với nội dung đề nghị trên UBND xã sẽ đề nghị huyện phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện tu sửa trong thời gian tới. UBND xã cũng đề nghị các bà con canh tác xung quanh các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn chủ động các biện pháp phòng chống, bảo vệ tài sản hoa màu để giảm thiểu tối đa thiệt hại có liên quan.

2. Về lĩnh vực giao thông:

* Ý kiến của ông Lương Văn Kính – cử tri thôn Nam Lân 1

- Hiện nay tại xóm Nà Mèo thôn Nam Lân 1, có một số đoạn đường nội đồng chưa được bê tông hóa, bà con đã mở mặt bằng và đóng tiền đối ứng mua

vật liệu, đề nghị cấp trên cấp xi sớm trước tết Nguyên đán Nhâm Dần để người dân làm xong đường và tập trung cho sản xuất..

Trả lời: Về công tác phát triển đường giao thông nông thôn theo phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu và tổ chức thi công công trình. Do vậy để thực hiện được việc bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn cần sự tự nguyện vào cuộc, hiến đất và đóng góp của người dân. Đề tuyến đường nhanh chóng được triển khai thực hiện, UBND xã đề nghị các hộ gia đình có nhu cầu đi lại phối hợp với chính quyền thôn sớm ra quân làm mặt bằng, Khi các hộ dân hoàn thiện, đảm bảo mặt bằng và chuẩn bị sẵn vật liệu (cát sạch và đá 1x2,...) thì UBND xã sẽ tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và trình UBND huyện cấp xi để thực hiện trong thời gian tới.

3. Lĩnh vực văn hóa xã hội

*** Ý kiến của Ông Lương Văn Lộc – Hiệu trưởng trường tiểu học xã Y Tịch.**

Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, đặc biệt là phòng tin học cho các em học sinh chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cần thiết cho các em học sinh.

Trả lời: Hiện tại cơ sở vật chất của các nhà trường trên địa bàn xã cơ bản chưa đảm bảo tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Các nội dung còn thiếu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao (bao gồm cả phòng tin học cho các em học sinh) hàng năm đã được UBND xã rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên đến nay chưa được phân bổ nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện. Đối với nội dung này UBND xã sẽ tiếp tục có ý kiến với UBND huyện để bổ sung nguồn kinh phí trang bị cho Nhà trường.

Để đảm bảo nhu cầu học tập cho các em học sinh, UBND xã đề nghị Nhà trường tự chủ động cân đối nguồn kinh phí tự chủ và có văn bản đề nghị cấp trên bổ sung, trang bị thêm trang thiết bị cần thiết để đảm bảo nhu cầu học tập của các em trong thời gian trước mắt.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND xã Y Tịch khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND xã Y Tịch. UBND xã rất mong nhận được các ý kiến phản hồi của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu dự họp./.

Nơi nhận:

- TT.Đảng ủy xã (BC);
- TT.HĐND xã (BC);
- CT, PCT UBND xã;
- Chủ tịch UBMTTQ xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Việt Lào

